



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 หน้า ... มุลค่าข่าว

'กลุ่มสร้างไทย'วอน เลื่อนสอบเข้ามหา'ลัย 'ทปอ.' ยื่นเดินหน้าต่อ หน่วยงานส่วนใหญ่

ทปอ.ยื่นไม่เลื่อนสอบเข้ามหา'ลัย ชี้ไม่มีเหตุผลจำเป็นวันหยุดสิทธิเด็กส่วนใหญ่ ขอ
น.ร.เตรียมพร้อม กลุ่มสร้างไทยจับทวนเลื่อน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วย นายวิระ แข้งกสิการ รองปลัด ศธ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐานหรือโอเน็ต ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายเกษมพันธ์ วัฒนาณรงค์ ผู้แทนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และ ผู้เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์

คุณหญิงกัลยา กล่าวว่า ภาพรวมของการจัดสอบโอเน็ตครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนักเรียน ตั้งใจสอบ สทศ.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกันบริหารจัดการ และวางแผนขั้นตอนการจัดสอบอย่างรอบคอบ ทั้งในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัย การ ป้องกันการทุจริตในระหว่างสอบ การจัดเก็บข้อสอบ เพื่อให้มีความยุติธรรมและโปร่งใสในการจัด สอบมากที่สุด รวมถึงเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า สำหรับส่วนการสอบโอเน็ต ป.6 จัดสอบวันที่ 13 มีนาคม และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13-14 มีนาคม นักเรียนชั้น ป.6 มีผู้มีสิทธิสอบ 555,635 คน สนามสอบ 4,780 สนาม ห้องสอบ 29,737 ห้อง ชั้น ม.3 มีผู้มีสิทธิสอบ 404,297 คน สนามสอบ 4,012 สนาม ห้องสอบ 21,707 ห้อง โดย สทศ.กำหนดประกาศผลสอบ โอเน็ต ป.6 ในวันที่ 21 เมษายน และม.3 วันที่ 22 เมษายน ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนและต้นสังกัดได้นำ ผลการสอบโอเน็ต ไปวางแผนการจัดการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

"เท่าที่ดูภาพรวมการสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนตั้งใจสอบ ครั้งนี้เป็นการสอบโดย ความสมัครใจของนักเรียนไม่ได้สอบทุกคน เป็นการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก ซึ่ง สทศ.จะทำวิจัยย้อนหลังกลับไป 5 ปี เพื่อดูว่านักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นหรือแย่ลง ขณะเดียวกันการ วิจัยครั้งนี้ จะเป็นคำตอบว่า ควรจะสอบโอเน็ตต่อไปหรือหาวิธีการสอบอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการ พัฒนาการจัดการศึกษา" คุณหญิงกัลยา กล่าว และว่า การสอบโอเน็ต ม.6 ซึ่งเดิมกำหนดสอบวันที่ 27-28 มีนาคม แต่เนื่องจากวันที่ 28 มีนาคม ตรงกับวันเลือกตั้งท้องถิ่น จึงเลื่อนการสอบ มาเป็น

วันที่ 29 มีนาคม ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประกาศให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบแล้ว ส่วนการสอบวิชาสามัญ วันที่ 3 และ 4 เมษายน ซึ่งตรงกับวันเกณฑ์ทหารของนักเรียนชายนั้น ทางกองทัพบกได้แจ้งมาแล้วว่า นักเรียนสามารถขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ภายในเดือนเมษายน ดังนั้น ขอให้สบายใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องดังกล่าว ส่วนกรณีที่ผู้ปกครองและนักเรียนกังวลว่า จะได้รับความรู้ไม่เต็มที่ เพราะเรียนผ่านระบบออนไลน์นั้น ศธ. ได้มีการช่วยเหลือนักเรียน โดยจัดให้มีการติวเนื้อหาวิชาเรียน และติวข้อสอบ รวมถึง นำคลิปการสอนออนไลน์ที่มีมาตรฐานของโรงเรียนต่างๆ มาแขวนไว้ที่ OBEC Channel เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเข้าไปทบทวนความรู้ก่อนสอบ อีกทั้งยังสามารถทบทวนบทเรียนผ่านมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ทั้ง 17 ช่อง ดังนั้นจึงไม่ยากให้กังวล

ด้าน น.ส.ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ คณะสร้างสรรค์นโยบาย กลุ่มสร้างไทย กล่าวว่า เป็นห่วงเด็กนักเรียนที่เรียนไม่ทันจากผลกระทบโควิด ส่งผลให้ปิดเรียนนานกว่า 2 เดือน ต้องเรียนออนไลน์ชดเชยแบบไร้ประสิทธิภาพเพราะเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต ขาดอุปกรณ์ และการสอนของครูบางท่านยังไม่พร้อม ทำให้สอนยังไม่จบหลักสูตร บางโรงเรียนมีการสอบปลายภาคตรงกับ การสอบวัดระดับของส่วนกลาง และเด็กส่วนใหญ่ไม่มีเงินเรียนพิเศษเพิ่มเติม ขอเรียกร้องให้ ศธ. สพฐ. และ สทศ. เลื่อนการสอบรายวิชาที่ใช้ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือที่แคส 64 ส่วนที่รัฐบาลให้เหตุผลว่าการสอบครั้งนี้เป็นการสอบวัดระดับชั้น ม.4-6 ซึ่งผู้สอบต้องมีความรู้และเตรียมพร้อมเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ชั้น ม.4 แล้ว และได้ระบุนวันสอบไว้ล่วงหน้าถึง 7 เดือนแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไร้ซึ่งความเข้าใจและความเห็นใจ อ้างอิงรายงานจากองค์การยูนิเซฟ พบว่าการปิดโรงเรียนส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนกว่า 90% ทั่วโลก โดยเด็กนักเรียนกว่า 1 ใน 3 ไม่สามารถเรียนทางไกลได้ และมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา

น.ส.ธิดารัตน์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ การทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ PAT ยังตรงกับวันสอบของมหาวิทยาลัยเดิมสำหรับนักศึกษาบางคนที่ต้องการสอบเพื่อเปลี่ยนคณะ หรือมหาวิทยาลัย แม้ว่าจะระบุนการสอบล่วงหน้าถึง 7 เดือน พบว่าตารางสอบติดกันทั้งสัปดาห์ ทั้งสอบเพื่อจบการศึกษาของโรงเรียน การสอบ GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ เพื่อศึกษาต่ออุดมศึกษา หากอ้างว่าทุกคนจำเป็นต้องเตรียมตัวอยู่แล้วตลอดช่วง ม.ปลาย แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้ว่าตนอยากเรียนต่อสายวิชาไหน และปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อสอบที่ออกมามักจะเกินเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ หากไม่เลื่อนสอบ ผู้ที่ได้เปรียบในสนามนี้ คือ นักเรียนที่มีทุนทรัพย์ที่สามารถจ่ายเงินเพื่อเรียนพิเศษ ซึ่งต่อยอดความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษามากขึ้น ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกลับมาดูปัญหาด้วยความเข้าใจ และพิจารณาเลื่อนวันสอบให้ห่างออกไป เพื่อไม่เป็นการตัดโอกาสนักเรียนที่ต้องเข้าสอบคัดเลือกและสร้างระบบการศึกษาให้เท่าเทียมสำหรับนักเรียนทุกคน

นายพีระพงศ์ ดริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ยืนยันว่าจะไม่มีการเลื่อนสอบโอเน็ต ม.6 สอบ GAT/PAT และการสอบวิชาสามัญอย่างแน่นอน เพราะเหลือเวลาอีกเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้นจึงขอให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมมากกว่า อีกทั้งกลุ่มนักเรียนที่ขอให้เลื่อนสอบเป็นเพียงคนกลุ่มเดียว หากเลื่อนจะไปกระทบสิทธิของเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการสอบ ที่ผ่านมากกรณีที่จะมีการเลื่อนสอบนั้นต้องมีเหตุผลอันสมควร เช่น การเลื่อนสอบโอเน็ตปี 2554 เกิดจากสถานการณ์น้ำท่วม การเดินทางมาสอบของนักเรียนไม่สะดวก และบางสนามสอบไม่มีความพร้อม หรือเหตุผลเพื่อความปลอดภัย อย่างการเลื่อนสอบเมื่อปี 2557 กำหนดสอบวันที่ 7 ธันวาคม แต่มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง วันที่ 1 ธันวาคม หากให้เด็กเดินทางมาสอบอาจทำให้เกิดอันตราย เป็นต้น แต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาดังกล่าว ส่วนสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงแล้ว มีการจัดสอบตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อีกทั้ง ศบค. ยังอนุมัติให้จัดสอบอย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอันจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการสอบครั้งนี้ออกไป